

471/2 Brooklyn Ave.
Seattle, Wash.
Apr. 21, 1920.

Mahal kang Ina: Tinanggap ko po ang inyong
sulat at lubos po ang aking pasasalamat ng
mabasa ko na kayong lahat ay mabute dian
at paung malalakas ang kataoan. Kami po
naman dine sa awa ng Maykapal ay mabute
din at tulay din po ang pagasul, at
hiuti din po nagkakarakit.

Ikinabalitako sa inyo na si Tehau de Juya ay
dumating dine nang Abril 17, at dine sa bahay
nagpatuloy. Ngayon po ay sia ay kapisan ni
Dita Saugalang at naghahamap ng trabaho.
Dina Juan Marquez po at Isenao ay mabute
din ang tayo at kahit po may kahinaan
ang trabaho ay malaki naman ang sueldo.

Bagay po sa inyong nautit na
paghibite ng tindahan ay kayo na nga
po ang bahala at kami po dine ay
nagyon na sa lahat ninyong pariya. Lalo
nga po marahil mabute upang kayo naman
ng makapagpatinga na at kayo po naman

ay kaawaawa at malanda na, pati po si
 Ate Tia at ang nanay ay huzag na ding
 magtrabaho at hindi na po yata naman
 nararapat. Kung ako nga po lamang ay
 makakatulong ay sanay akay tumulong,
 ngunit kung sa ngayon po ay hindi pa
 makatulong ay hari na nga po at sa
 dadaan pa ay makapagsisira sa ibigong
 lahat habang tayo ay nabubuhay.

Dine po sa bahay ay may dalawang
 Filipina na kapisan namin. Ang isa po
 ay kamagulang sine Manong Pepe at
 ang nglan po ay Paciencia Agao
 Mandanes. Ang isa po naman ay Tiga
 Mandan, Tayabas, na nagvacacion dine
 sa America. Dine nga po namin
 kapisan sa bahay kayat para din
 po kaming nasa Filipinas at hindi
 po namin malilimutan ang ating
 costumbre at salita.

Marahil po ay dian sa atin ay masaya
ang fiesta at mahal na arao. Dine po
ay walang saya ang mahal na arao at
hindi catulad din na may kasaban ng

facion at may procession.

Ang vacation po namin ay sa
katapusan ng Junio at hindi po po
namin maalman kung sa Alaska kami
magtatrabaho o kung dine sa Seattle.

Dayo ko na po isulat sa inyo.

Ito na po lamang at nauwi pag sumagit
ito sa inyo ay kayong lahat ay nasa lalong
mabuting katayuan, maligaya, mainas
at payapa.

Hintay ko po ang inyong bendicion
sa tawag oras.

Ang inyong ama.
Jose Y. Bros.

Si Ute Angus po ay kaya hindi
malimit sumulat ay dahil sa walang
dagas sa.